

Số: 02 / CT-UBND

Nguyễn Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2019

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc thực hiện các nhiệm vụ trong dịp tết cổ truyền xuân Kỷ Hợi năm 2019**

Để việc tổ chức đón tết xuân Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, kết hợp tuyên truyền động viên, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019, ngay từ những ngày đầu xuân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Bình Chỉ thị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### **1. Về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đảm bảo chất lượng hàng hoá phục vụ nhân dân**

Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí: Các cơ quan, đơn vị không mang quà biếu đến nhà riêng các lãnh đạo để chúc tết; phân công trực tết và tổ chức đón tết trong cơ quan, đơn vị với tinh thần an toàn, vui vẻ và tiết kiệm. Tổ chức thăm và chúc tết các đối tượng chính sách, gia đình có công với Cách mạng, bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện trong tết; các đơn vị lực lượng vũ trang theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Nghiêm cấm việc dùng ngân sách Nhà nước, tài sản của Nhà nước để làm quà tặng, thưởng cho các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức trái với quy định của Nhà nước; không lợi dụng dịp tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí, thăm quan, du lịch; không được sử dụng xe công vào các hoạt động cá nhân.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Có trách nhiệm cân đối ngân sách để giải quyết thanh toán các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời và theo đúng quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát: Các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, chống việc buôn lậu và gian lận thương mại, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc buôn bán, vận chuyển các loại hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; các mặt hàng cháy nổ, sản phẩm hàng hoá có tính chất bạo lực và các hành vi nâng giá bất hợp lý.

#### **2. Về việc đảm bảo giao thông lưu thông, diện sinh hoạt và an ninh trật tự, an toàn xã hội**

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công cán bộ, công chức, viên chức trực cơ quan, bảo vệ tài sản công sở đảm bảo an toàn trong dịp tết. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình tại đơn vị, địa phương



trong những ngày tết (báo cáo gửi về UBND huyện, thông qua Văn phòng, trường hợp có diễn biến bất thường, trưởng ca trực phải báo cáo ngay về Chủ tịch UBND huyện)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình giao thông còn dở dang, khẩn trương thi công và làm sạch đường để nhân dân đi lại đảm bảo an toàn; tổ chức bãi đỗ xe ô tô, xe máy, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông; phối hợp với Điện lực huyện có phương án cung cấp đủ điện sinh hoạt đảm bảo 24/24 giờ cho hoạt động sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân, bố trí lực lượng trực trạm để giải quyết sự cố bất trắc xảy ra trong dịp tết.

Công an huyện: Xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn việc gây rối trật tự công cộng, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan trên địa bàn huyện; triển khai phương án bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền của huyện; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, chất gây cháy nổ, tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ban chỉ huy quân sự huyện: Giải quyết cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ tết với tỷ lệ hợp lý, đảm bảo quân số trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các kho vũ khí, trang thiết bị khí tài quân sự.

### **3. Về văn hoá - xã hội**

Phòng Văn hoá và Thông tin: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội, vui chơi, giải trí trong dịp tết, tạo không khí vui tươi lành mạnh và phù hợp với phong tục, tập quán văn hoá của các dân tộc; tăng cường công tác quản lý các lễ hội và kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội

Đài Truyền thanh - Truyền hình: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh tại trung tâm huyện, các trạm thu – phát và các trạm truyền thanh cơ sở; chuẩn bị tốt công tác tiếp và truyền sóng phát thanh truyền hình, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho nhân dân trong dịp tết.

Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ kinh doanh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp tết. Chỉ đạo các Trạm y tế cơ sở, Phòng khám đa khoa khu vực tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; phân công cán bộ trực tại bệnh viện, trực Trạm đảm bảo 24/24 giờ để giải quyết kịp thời các ca cấp cứu bệnh nhân. Chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học, tuyên truyền, giáo dục học sinh không mua và sử dụng pháo nổ, các chất gây nổ, đèn trời, các trò chơi nguy hiểm. Vận động giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động



văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao nơi địa phương tổ chức; phân công giáo viên, học sinh trực trường, bảo vệ tài sản nhà trường trong dịp nghỉ tết.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra nắm tình hình đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để có kế hoạch trợ cấp cứu đói kịp thời. Tham mưu xây dựng kế hoạch cho UBND huyện về việc thăm, hỏi tặng quà động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện huyện trong dịp tết. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực hỗ trợ, giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em, người già cô đơn không nơi nương tựa để mọi người cùng được vui xuân đón tết.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo cán bộ, nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi công sở, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng... đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp, thực hiện treo cờ Tổ Quốc từ ngày 01/02/2019 đến ngày 10/02/2019 (tức ngày 27/12/2018 đến ngày 6/01/2019 âm lịch)

#### **4. Về phát triển sản xuất và quản lý tài nguyên**

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; cung ứng đầy đủ các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân, huy động nhân dân nạo vét kênh mương thủy lợi để tổ chức ra quân sản xuất, gieo trồng vụ đông xuân đạt kết quả ngay từ những ngày đầu năm. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát động tết trồng cây ngay sau dịp nghỉ tết.

Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm tra liên ngành: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ phòng, chống cháy rừng.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, trong cơ quan, đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. ✓

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- CT UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. ✓



**Nông Quốc Hùng**